

CHĂM SÓC ĐÀI LIỆT SĨ PHƯỜNG NGỌC LÂM LÀ MỘT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, biết bao người con của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống để cho chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như hôm nay. Và trong sâu thẳm mỗi trái tim con người Việt Nam, chúng ta luôn nhớ ơn sự hi sinh của những người anh hùng liệt sĩ ấy.

Hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017), phát huy truyền thống “**Uống nước nhớ nguồn**”, “**Đền ơn đáp nghĩa**”, thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường THCS

Ái Mộ, kế hoạch của Liên đội về việc chăm sóc Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Ngọc Lâm năm học 2017 – 2018, với lòng thành kính và biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu vì nền độc lập tự do của đất nước, chiều ngày 26 tháng 08 năm 2017, cô giáo Nguyễn Thị Kim Tuyền, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh lớp 6A trường THCS Ái Mộ đã làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Ngọc Lâm và tiến hành công tác quét dọn, tưới cây góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm sóc khu Đài tưởng niệm.

Đây là một hoạt động quen thuộc của đội viên trường THCS Ái Mộ định kỳ hàng tháng. Qua hoạt động đầy ý nghĩa này, nhà trường không chỉ ôn lại cho thế hệ học sinh trường THCS Ái Mộ về lịch sử nước nhà mà còn giáo dục các em về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cũng như nhiều bài học đạo đức sâu sắc khác.

Trong những năm kháng chiến, nhiều thế hệ cha anh đã không quản ngại hi sinh xương máu của mình để giành lấy độc lập tự do cho Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Vẫn biết chiến tranh là có mất mát hi sinh, vết thương thịt da có thể lành theo năm tháng, nhưng vết thương trong lòng sẽ mãi còn với thời gian. Giờ đây chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng mỗi tấc đất của quê hương đã chứa đựng tâm hồn và xương máu của các anh, để bây giờ tất cả thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Các em cần ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng, liệt sĩ để sống có ích, có ý nghĩa sao cho xứng đáng với những hi sinh của các anh.



Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, các em học sinh lớp 6A, tự hứa với lòng mình sẽ phát huy tinh thần đoàn kết noi gương các anh hùng liệt sỹ, không ngừng học tập, chăm ngoan, vâng lời cha mẹ để trở thành người con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã để lại để chúng em có cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Bên cạnh đó các em cũng tự hứa rằng sẽ tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa do nhà trường hoặc địa phương tổ chức để phát huy sâu rộng trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với những người có công với cách mạng, với đất nước.

Người viết Nguyễn Thị Kim Tuyền





DANH BIA LIỆT SỸ

HỌ TÊN	SỐ QUÂN	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1001	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1002	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1003	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1004	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1005	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1006	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1007	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1008	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1009	TRƯỜNG	QUÊ
ĐÀ VĂN AN	1010	TRƯỜNG	QUÊ